

กลุ่มงานคดี (Litigation Unit)

การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ (หมวด ๑๕)

การกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

ร้องขอให้ศาลออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว(ม.๑๗๒ ๖.๑)

ศาลเยาวชนและครอบครัวที่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น (ม.๑๗๒ ๖.๑)

ศาลมีคำสั่ง

กรณีปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ศาลมีอำนาจออกคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยห้ามผู้ถูกกล่าวหา เสพสุราหรือสิ่งมีนเมา เข้าใกล้ที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานของผู้ร้อง ใช้หรือครอบครองทรัพย์สินหรือการกระทำการใดอันอาจนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวเป็นระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า ๖ เดือน และศาลอาจกำหนดให้ผู้ถูกกล่าวหา เข้ารับคำปรึกษาแนะนำจากศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำหรือสถานพยาบาล หรือหน่วยงานตามที่ศาลกำหนด (ม.๑๗๗ ๖.๑)

กรณีผู้ร้องมีส่วนก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวและจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือบำบัดรักษา ศาลอาจสั่งให้ผู้ร้องเข้ารับคำปรึกษาแนะนำหรือเข้ารับการอบรมหรือบำบัดรักษาฟื้นฟูจากศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำหรือสถานพยาบาล หรือหน่วยงานหรือองค์การซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือครอบครัวตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด (ม.๑๗๕ ๖.๑)

ศาลแจ้งคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพไปยังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจที่ผู้ถูกกล่าวหา มีถิ่นอยู่หรือภูมิลำเนาในเขตอำนาจเพื่อทราบ (ม.๑๗๖ ๖.๑)

กรณีผู้ถูกกล่าวหา ใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลมีอำนาจออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหา แม้จะยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง แต่ไม่เกินหนึ่งเดือน ถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้รับการปล่อยชั่วคราว ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติในระหว่างรอปล่อยชั่วคราว (ม.๑๗๗)

เมื่อผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ร้องได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพครบถ้วนแล้วคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นอันสิ้นสุด (ม.๑๗๖ ๖.๒)

ข้อสังเกต

- ก่อนครบระยะเวลาตามเงื่อนไขหรือคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งยุติการคุ้มครองสวัสดิภาพได้ (ม.๑๗๗ ๖.๑)
- ในระหว่างที่มีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ ศาลจะกำหนดให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปกครองเลี้ยงดูให้แก่อีกฝ่ายตามที่เห็นสมควรได้ในกรณีไม่มีที่ทรงจดทะเบียนสมรสให้ศาลมีอำนาจกำหนดเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นตามสมควรแก่ผู้เสียหายหรือสมาชิกในครอบครัวได้ (ม.๑๗๘)